

# Tâm huyết, kỳ vọng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13 - 15/10/2020. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời bày tỏ tâm tư, tình cảm và kỳ vọng về Đại hội.

## Đồng chí Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh



Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ người yếu thế trong thời gian qua đã thực sự mang lại hiệu quả tích cực trong việc giúp đỡ các đối tượng yếu thế giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Riêng đối với người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC), những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, cuộc sống của trên 10 vạn NKT và TMC trong tỉnh từng bước được cải thiện. Nhiều chính sách an sinh xã hội đã giúp đời sống của NKT và TMC được nâng lên rõ rệt. Tôi mong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thảo luận và đưa ra những chủ trương, đặc biệt là chủ trương về an sinh xã hội với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hơn để tạo điều kiện cho người yếu thế, trong đó có NKT và TMC vươn lên hòa nhập cộng đồng như: cải thiện điều kiện sinh hoạt và hỗ trợ sinh kế, vốn vay, chăm lo đời sống tinh thần cho NKT và TMC.

## Đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ



Cũng giống như các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo chúng tôi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm và kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để ra cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, toàn ngành tuyên giáo đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ tiếp tục đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; định hướng đúng đắn, kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Coi trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh và truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương. Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện cơ hội, bè phái, cục bộ, giáo điều, bảo thủ, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

## Đồng chí Phạm Chí Dũng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Thư



Nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, công tác chăm lo, giải quyết các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cùng với chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách. Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã triển khai có hiệu quả đề án "Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng" theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó giúp trên 17.000 hộ người có công được hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở, từ đó đời sống của gia đình chính sách, người có công được nâng lên, số người có công có mức sống trung bình trở lên đạt tỷ lệ 98,86%.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách với người có công và gia đình người có công với cách mạng; phấn đấu hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú đạt tỷ lệ 99% trở lên, không còn gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xã hội để thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; đồng thời, hỗ trợ kinh phí để hoàn thành việc cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng ngoài đề án.

## Ông Phạm Minh Thức, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình)



Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, tôi rất phấn khởi vì trong phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm tới tỉnh đã đặt ra nhiệm vụ về phát triển các loại hình doanh nghiệp và các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tỉnh tập trung chỉ đạo thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; chú trọng phát triển doanh nghiệp trở thành lực lượng quan trọng phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế và đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở những lĩnh vực mà nhà nước không cần nắm giữ. Việc tỉnh xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp; các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ở nhiều lĩnh vực, tôi tin tưởng trong thời gian tới các doanh nghiệp ở cả trong và ngoài tỉnh sẽ đầu tư nhiều hơn vào Thái Bình. Cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh lớn mạnh sẽ có đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh.

NHÓM PHỎNG VIÊN

# Sẵn sàng cho ngày hội lớn



Các tuyến phố trên địa bàn thành phố Thái Bình rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2020. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn cơ bản hoàn tất, trong đó có các hoạt động tuyên truyền, khánh tiết góp phần tạo không khí phấn khởi trước thềm Đại hội.

Những ngày này, khắp các nẻo đường, tuyến phố trên địa bàn toàn tỉnh đều rực rỡ sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích với nội dung tuyên truyền về Đại hội. Các huyện, thành phố đã dựng nhiều pa nô, cùm pa nô lớn, tranh cổ động, làm cổng chào ở trung tâm các huyện, thành phố và các cửa ngõ của tỉnh. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đều treo băng cờ, khẩu hiệu. Tất cả các xã, phường, thị trấn đều treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng. Ở các khu dân cư, nhà nhà khách tham quan trung bày triển lãm chuyên đề "Đại hội và nhân dân Thái Bình - những mốc son lịch sử". Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội đã được chuẩn bị, dàn dựng công phu. Nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật, phần khởi trong các tầng lớp nhân dân. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, treo cờ, băng biển, khẩu hiệu trên các trục đường giao thông chính, các khu trung

tâm của thành phố Thái Bình cũng như các huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức trưng bày chuyên đề "Đảng bộ và nhân dân Thái Bình - những mốc son lịch sử"; tổ chức tuần phim, hội thi xe tuyên truyền lưu động; các chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ngoài ra, các hoạt động thể thao và văn hóa văn nghệ khác cũng được loạt diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Đến thời điểm này, các hoạt động chào mừng Đại hội đều đã sẵn sàng và tiến hành đúng thời gian đã dự kiến.

Tại thành phố Thái Bình, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, công tác chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan đường phố được Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị tập trung thực hiện cách đây hơn 1 tháng. Để mọi tuyến đường xanh, sạch, đẹp, công nhân, người lao động của Công ty được huy động tối đa, đề cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành sớm các phần việc. Theo ông Nguyễn Văn Định, Đội trưởng Đội cây xanh, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị: Hướng tới Đại hội biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Công ty đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên toàn Công ty thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tỉa cành cây, trang trí cờ, hệ thống cây hoa cảnh trên toàn bộ địa bàn thành phố, trên các tuyến phố chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị... Công ty huy động 100% quân số và tăng ca để hoàn thành công việc bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Đến nay mọi công việc đã hoàn tất,

thành phố mang diện mạo đẹp nhất chào đón các đại biểu về dự Đại hội.

Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh - địa điểm tổ chức Đại hội, công tác trang trí trong hội trường và phía ngoài đều đã hoàn thành những khâu cuối cùng. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Nhà Văn hóa Lao động tỉnh cho biết: Chúng tôi đã sơn sửa lại một tiết Nhà Văn hóa; bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điều hòa trung tâm hội trường, các phòng Đại hội đều đã sẵn sàng và tiến hành đúng thời gian đã được tốt nhất. Toàn bộ tiến sảnh, trong và ngoài hội trường đều đã được vệ sinh sạch sẽ. Là người dân sống gần Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, ông Bùi Hữu Quảng cũng như bà con khu dân cư số 2, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình đều rất phấn khởi, hồi hộp mong chờ đến ngày diễn ra Đại hội: Khi biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, chúng tôi rất phấn khởi. Cách đây hơn 1 tháng, cán bộ và nhân dân đã phối hợp với các đơn vị của thành phố nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Đức Cảnh và trang hoàng lòng lầy. Càng tới gần Đại hội không khí lại càng phấn khởi. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo tỉnh ta ngày càng phát triển.

Tin rằng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ trong công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, chỉnh trang đô thị... sẽ góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

ĐÀO QUYÊN

# Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Để tổ chức thành công Đại hội, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, xây dựng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phương án xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) gây sinh trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

Với phương châm "Nắm chắc tình hình, không để bị động, đột xuất, bất ngờ", Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm từ ngày đầu tháng 9 và kéo dài đến sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Là đơn vị chủ trì của Tiểu ban bảo vệ ANTT phục vụ Đại hội, Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng quân sự, biên phòng và các sở, ngành thành viên Tiểu ban xây dựng các phương án cụ thể. Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử

lý triệt để các vụ việc liên quan đến ANTT, không để đột xuất, bất ngờ; đồng thời, bảo đảm phương tiện, lực lượng trực và ứng trực, đáp ứng tối đa yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT; quản lý chặt chẽ di biến động của các loại đối tượng dễ rần đe, tấn công trấn áp các loại tội phạm, làm tốt công tác phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, đặc biệt là ban đêm

tại tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh, trọng tâm là thành phố Thái Bình. Cùng với đó, làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, công tác đưa dẫn đoàn. Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nhấn mạnh: Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trong đó nòng cốt là lực lượng 141, 140, tổ tuần tra liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô vận tải hành khách... đã thường xuyên có mặt

tại những tuyến đường và khu vực trọng điểm, làm tốt công tác hướng dẫn, phân luồng và điều tiết giao thông cũng như xử lý triệt để các vi phạm Nghị định số 100 của Chính phủ và đấu tranh với các loại tội phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị đã sẵn sàng xử lý mọi tình huống, bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt cho nhân dân và đại biểu



Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

tham dự các chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội, nhất là trên các tuyến đường và khu vực diễn ra Đại hội.

Các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh đã tăng cường nắm chắc tình hình liên quan tới công tác chuẩn bị Đại hội và các hoạt động của Đại hội, trong đó, tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật nhà nước.

Cùng với các lực lượng công an tỉnh, đến thời điểm này các phương án phối hợp bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội của lực lượng vũ trang tỉnh đã được triển khai theo đúng kế hoạch. Theo đó, lực lượng trinh sát, điệp báo, quân bảo nhân dân, công binh thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác tăng cường nắm chắc tình hình, phát hiện sớm âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, kịp thời báo cáo và chủ động ngăn chặn, xử trí, không để bị động, bất ngờ, tạo thành "điểm nóng". Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, bố trí thành các bộ phận thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nắm tình hình, rà phá vật liệu nổ, khống chế mục tiêu UAV, flycam, bảo vệ các đoàn đại biểu và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động khi có lệnh, phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống.

Như vậy, đến thời điểm này, các phương án bảo đảm ANTT, an ninh giao thông, phòng, chống cháy, nổ đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, khoa học, bảo đảm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX diễn ra thành công tốt đẹp.

**Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cơ quan quân sự các huyện, thành phố duy trì nghiêm chỉnh độ trực sẵn sàng chiến đấu theo chỉ lệnh của cấp trên, bảo vệ an toàn khu vực doanh trại, kho, trạm. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác bảo vệ cũng như tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường khu vực xung quanh Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội.**

(Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)

**Thượng tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh**

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường 3 tổ công tác tại địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải để phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT. Đơn vị cũng chỉ đạo Hải đội 2 sử dụng 2 tàu, 1 ca nô, 20 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển. Các đồn biên phòng tổ chức tuần tra khu vực cửa sông, tuần tra bộ địa bàn khu vực biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc phát sinh.

**Thượng tá Phạm Huy Đám, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh**

Đơn vị đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức kiểm tra địa điểm diễn ra Đại hội và kiểm tra phòng cháy, chữa cháy các cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình; tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân viên phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Trong quá trình kiểm tra, đơn vị hướng dẫn cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót và tăng cường lực lượng thường trực trong thời điểm diễn ra Đại hội. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tiến hành tổng kiểm tra phương tiện, trang bị, duy trì 100% quân số trực trong những ngày diễn ra Đại hội.

TẮT ĐẠT - ĐỖ HIỀN